

QUỲNH PHỤ

Khắc phục hậu quả sau ngập úng

Từ ngày 9 - 12/10, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng nhiều diện tích lúa, cây màu. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Quỳnh Phụ khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất.



Nông dân xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) khẩn trương thu hoạch lúa mùa sau ngập úng.

Toàn huyện Quỳnh Phụ có 2.000/3.000ha cây màu vụ đông đã gieo trồng bị ngập úng, hơn 5.700/11.700ha lúa mùa chưa thu hoạch bị đổ ngã, ngập úng, tập trung tại các xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Đông Tiến... Do thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy nên mực nước sông Luộc, sông Hóa đang ở mức cao, ngay từ trưa ngày 10/10 xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã tổ chức bơm tiêu úng qua hệ thống tự chảy, tiêu ngang qua hệ thống cống dưới đê và tiêu qua cống Trà Linh kết hợp vận hành trạm bơm Cao Nội, Đại Năm, Quỳnh Hoa. Các địa phương đã chủ động khơi thông dòng chảy, mở tối đa hệ thống cống tiêu của địa phương, khoanh vùng bơm tiêu úng cục bộ để nước thoát nhanh mặt ruộng, tiêu nước cho các diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Huyện đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư kiểm tra, ứng trực tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống đe dọa an toàn đê, kè. Các lực lượng công an, quân đội huyện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân các địa phương bị úng ngập khẩn trương thu hoạch lúa mùa, bảo đảm sản xuất. Trung tá Bùi Công Vinh, Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Ban CHQS huyện cho biết: Trước tình hình mưa kéo dài gây ngập úng nhiều nơi trong huyện, cùng với lực lượng ứng trực tại các vị trí đê, kè xung yếu, Ban CHQS huyện đã điều động gần 40 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa phương giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh neo đơn thu hoạch lúa mùa. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, trong



Người dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thu hoạch rau màu chìm trong nước.

những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng để hỗ trợ nhân dân.

Mưa lớn cũng làm toàn bộ diện tích canh tác của xã Quỳnh Hội với 230ha lúa mùa và gần 280ha cây màu ngập úng, nhiều thôn bị thiệt hại nặng như Lương Mỹ, Đông Xá. Ngay khi mưa dứt, địa phương đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả; chỉ đạo khẩn trương khơi thông dòng chảy, mở tối đa hệ thống cống tiêu của địa phương kịp thời tiêu nước trên mặt ruộng, nhanh chóng thu hoạch lúa mùa đã chín, bổ sung những diện tích cây màu bị thiệt hại. Trên cánh đồng thôn Phụng Công, ông Đặng Văn Bảo cùng bà con trong thôn đang khẩn trương bơm tiêu úng sau mưa lớn. Ông Bảo cho biết, gia đình ông đã dùng máy bơm liên tục tiêu úng cho 5 sào ớt đang trong

giai đoạn ra hoa. Sau ngập úng, chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật và trồng mới diện tích ớt đã bị héo úa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nhưng ông và bà con nông dân thôn Phụng Công vẫn tin tưởng cây vụ đông sẽ mang lại thu nhập cao. Huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lớn, trong đó đặc biệt chú ý đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và khôi phục diện tích cây màu bị thiệt hại. Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra để nông dân tiếp thu và áp dụng. Bà

Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", toàn huyện đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín, định bước những diện tích lúa chưa cho thu hoạch bị đổ ngã, đồng thời có phương án hỗ trợ, bổ sung diện tích cây màu thiệt hại, bảo đảm kế hoạch sản xuất.

Đã từ lâu, Quỳnh Hải được biết đến là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn, mỗi năm cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục nghìn tấn rau màu các loại, chủ yếu là su hào, súp lơ, tỏi tây, hành tây, rau thơm. Tuy nhiên, do mưa lớn những ngày qua, nông dân Quỳnh Hải đang đứng trước nguy cơ mất trắng do hơn 300ha rau màu chìm sâu trong

nước. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng bà con đang nỗ lực tiêu úng, bảo vệ rau màu.

Bà Nguyễn Thị Khả ở thôn Cầu Xá cho biết: Nhờ trồng rau màu quanh năm mà đời sống của bà con không ngừng được nâng cao. Hiện nay gia đình tôi thường xuyên duy trì trồng 5 sào rau màu các loại, chủ yếu là súp lơ, ớt, su hào và rau thơm các loại. Mặc dù vùng chuyên canh rau màu ở Quỳnh Hải có hệ thống tiêu thoát nước khá tốt nhưng những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến cho toàn bộ diện tích rau màu của gia đình tôi và người dân chìm sâu trong nước từ 30 - 40cm. Nhìn những luống rau ngập sâu trong nước mà lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng chẳng có cách nào để cứu vãn bởi mực nước trên các sông trực đang lên cao, việc tiêu thoát nước gặp rất nhiều khó khăn. Khi trời nắng ráo, nước rút, gia đình tôi sẽ tập trung thu dọn các luống rau bị dập, hư hỏng, cày, xới đất để tiếp tục xuống giống lúa mới cho kịp thời vụ. Tuy nhiên, điều người dân hiện đang lo lắng khi khôi phục sản xuất là việc tìm mua các loại rau giống bởi diện tích rau giống ở đây cũng bị ngập sâu trong nước. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành sẽ sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm khôi phục sản xuất.

Ngay từ sáng sớm ngày 12/10, trên các cánh đồng ở Quỳnh Hải, hàng trăm người dân đã ra đồng, tìm mọi biện pháp tiêu úng để bảo vệ rau màu. Ông Nguyễn Văn Tác ở thôn An Phú 1 buồn bã chia sẻ: Gia đình tôi hiện có 3 sào hành hoa, dự kiến cho thu hoạch vào đầu tháng 11. Do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn bộ diện tích hành đã bị ngập sâu trong nước. Để giảm thiểu thiệt hại, ngay sau khi nước rút gia đình tôi sẽ huy động thêm nhân lực nhanh chóng thu hoạch non hành hoa để bán cho thương lái. Trong điều kiện thời tiết bình thường, được chăm bón tốt, mỗi sào hành hoa sẽ cho thu hoạch từ 6 - 8 tạ, khi thu hoạch non năng suất giảm khoảng 50%, nhưng nếu không thu hoạch thì sẽ bị hỏng hoàn toàn do ngập nước lâu ngày...

Đưa chúng tôi đi thăm, kiểm tra cánh đồng chuyên canh rau màu, ông Đỗ Văn Hiến, Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chỉ mấy ngày trước, toàn bộ cánh đồng này được bao phủ một màu xanh mơn mớn của rau màu các loại, tất cả đều đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích chuẩn bị cho thu hoạch. Vậy mà chỉ sau mấy ngày bị ngập sâu trong nước, gần 300ha rau màu ở đây đang đứng trước nguy cơ mất trắng, chỉ có từ 20 - 25% diện tích cho thu hoạch non nhưng năng suất giảm đáng kể. Mặc dù địa phương cùng với người dân đã huy động các trạm bơm, máy bơm xăng hoạt động hết công suất nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Đến sáng ngày 12/10 một số diện tích rau màu vẫn ngập trắng như cánh đồng thôn An Phú 1, trạm bơm thôn Cầu Xá, khu vực gốc đa thôn An Phú 2... Khi thời tiết thuận lợi trở lại, địa phương sẽ tuyên truyền, vận động bà con xuống đồng vệ sinh đồng ruộng, khôi phục sản xuất.

TRỊNH CƯỜNG - PHẠM HƯNG

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa mưa, lũ

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nước ở các sông dâng cao kèm theo việc các hồ thủy điện liên tục mở cửa xả lũ đã gây ngập úng cục bộ diện tích chăn nuôi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Chuồng trại chăn nuôi ẩm ướt, hệ thống bể biogas xử lý chất thải bị ảnh hưởng, nước tiêu thoát rất chậm; mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái, đổ tường chuồng trại chăn nuôi một số nơi ở huyện Vũ Thư. Sau mưa lớn, thời tiết nắng nóng làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Những ngày tới, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, dự báo tiếp tục có bão, thời tiết vào giai đoạn chuyển mùa nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm rất cao.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi và các địa phương cần thực hiện dứt một số công việc sau: chủ động tu bổ, sửa chữa, khắc phục chuồng trại chăn nuôi, không để ứ đọng nước tại chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi; bảo đảm mật độ chuồng nuôi; bảo đảm mật độ chuồng nuôi và môi trường chăn nuôi khô ráo, không bị ẩm ướt, tránh gió lùa, nhất là chuồng chăn nuôi gia cầm; bảo đảm được vệ sinh theo quy định. Thu gom, xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, xác gia súc, gia cầm chết (nếu có), khơi thông cống, rãnh thoát nước, nhất là tại các vùng bị ngập, úng; tránh làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sử dụng. Tích cực thực hiện vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi; sử dụng vôi bột tiêu độc khử

trùng xung quanh chuồng trại chăn nuôi, lối ra vào chuồng nuôi; sử dụng hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng nuôi theo quy định. Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm; bảo đảm đủ thức ăn, nước uống; tránh sử dụng thức ăn ẩm ướt, bị nấm mốc; không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sử dụng hóa chất Chloramine B để xử lý nước dùng cho vật nuôi. Bổ sung vitamin, khoáng chất, kháng sinh điều trị dự phòng cho đàn gia súc, gia cầm bị mưa lạnh. Tiếp tục thực hiện tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đến tuổi tiêm phòng theo quy định. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm ốm, có các biểu hiện của những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để xử lý theo hướng dẫn của cơ quan thú y, không để dịch bệnh phát tán và lây lan. Tiếp tục tái đàn, nuôi mới khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết như chuồng nuôi, thức ăn, nước uống, môi trường chăn nuôi được vệ sinh khử trùng tiêu độc và tại địa phương không xuất hiện các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm không chỉ là trách nhiệm của người chăn nuôi mà còn là nhiệm vụ và cần có sự chung tay vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương để bảo đảm sản xuất chăn nuôi của tỉnh phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

(Chi cục Chăn nuôi và Thú y)



Phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

MINH LĂNG

Nỗ lực cứu lúa

Do địa hình thấp trũng nên đợt mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của xã Minh Lăng (Vũ Thư). Khắc phục mọi khó khăn, người dân Minh Lăng dầm mưa để cứu lúa.

Chúng tôi đến cánh đồng thôn Thanh Nội đứng vào thời điểm gia đình ông Đỗ Tuấn Khanh đang thu hoạch lúa mùa. Vốn là người thường xuyên theo dõi các thông tin về thời tiết nên ông Khanh đã có sự chủ động trước khi mưa lớn xảy ra. Vợ chồng ông huy động lực lượng tập trung gặt được gần 2 sào lúa trên tổng diện tích 4 sào của gia đình. Ông Khanh cho biết: Dù mưa lớn nhưng gia

đình tôi vẫn tiếp tục thu hoạch số lúa còn lại, hy vọng vớt vát lại được phần nào. Gia đình ông Trần Văn Thế gieo cấy 1 mẫu lúa. Đến thời điểm hiện tại, tuy gia đình mới chỉ thu hoạch được một diện tích nhỏ nhưng các thành viên vẫn tiếp tục tận dụng mọi khoảng thời gian ra đồng để cứu lúa. Ông Thế chia sẻ: Gần 8 sào lúa còn lại của gia đình đang bị ngập đến 2/3 thân cây. Vì vậy, chúng tôi phải sử dụng

biện pháp cắt láy ngọn để hạn chế thiệt hại.

Xã Minh Lăng gieo cấy 394ha, trong đó giống lúa có năng suất cao chiếm 60%, giống lúa chất lượng cao là 40%. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã mới chỉ thu hoạch được gần 70ha, còn lại chưa thu hoạch, bị ngập úng nặng. Theo dự kiến ban đầu, vụ mùa năm nay năng suất ước đạt từ 50 - 55 tạ/ha. Thế nhưng do

ảnh hưởng của mưa lớn vừa qua đã khiến 70% diện tích lúa mùa của xã bị ngập úng và gãy đổ, năng suất bị giảm khá nhiều. Ông Phạm Văn Đam, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa úng gây ra, HTX đã chỉ đạo các trạm bơm tích cực tiêu thoát nước, đồng thời huy động phương tiện, lực lượng thủy nông trực 24/24 giờ để nhanh chóng khắc phục lúa bị ngập úng; kêu gọi nhân dân tổ chức thu vớt bèo bống để khơi thông dòng chảy, thuận lợi cho việc tiêu úng cứu lúa và hoa màu. Đối với diện tích lúa, cây màu đã gãy đổ, xã vận động bà con tranh thủ lúc tạnh mưa cố gắng thu hoạch lúa theo phương châm tận thu. Đối với diện tích lúa chưa thu hoạch, bà con sẽ chờ nước rút để dựng lại những cây bị gãy đổ, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa gây ra.

THU TRANG



Hơn 300ha lúa mùa của xã Minh Lăng bị ngập úng nặng.